



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดรายงานตัวและสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปรายงานตัว เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลัง พบว่า ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำหรับรายนี้โดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครคัดเลือก	คำนำ หน้าชื่อ	ชื่อ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกการประถมศึกษา					ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อ
๑	๔๕๐๑๐๑	นาย	สรพงษ์	แก้วธารากุล	เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๒	๔๕๐๑๐๒	นางสาว	อนิศรา	จ๊กก่ายี	เวลา ๐๘.๓๐ น - ๐๙.๐๐ น
					ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕
					ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
					จังหวัดแม่ฮ่องสอน

